





สถาบันเกษตรกรนครศรีธรรมราช เตรียมเข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหาทางออกหลังพบว่า ยางของสถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าสู่ตลาดกลางยางพาราและ อสย. เข้าประมูลได้

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 18 มีนาคม 2558

สถาบันเกษตรกรนครศรีธรรมราช เตรียมเข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหาทางออกหลังพบว่า ยางของสถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าสู่ตลาดกลางยางพาราและ อสย. เข้าประมูลได้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 นครศรีธรรมราช กว่า 30 คน นำโดยนายประสิทธิ์ ธรรมรงค์รักษ์ ประธานเครือข่ายฯ เดินทางมารวมตัวกันเพื่อร้องต่อสื่อมวลชน ภายหลังจากการสวนยางไม่ได้มารับซื้ออย่างจากสถาบันเครือข่ายเกษตรกรกว่า 100 แห่งในพื้นที่ เขต 1 นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา พวกตนได้ร่วมเดินทางไปเรียกร้อง ต่อองค์การสวนยาง โดยมีนางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเป็นผู้รับเรื่อง และได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขต 1 และ เขต 2 โดยจะทำการรับซื้อยาง 2,426 ตัน ภายในวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา และได้เข้าพบนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาวิธีปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งนายชยันต์รับปากยางของเกษตรกรที่ค้างอยู่ในสต็อก 2,426 ตัน ทาง อสย. ถือว่าเป็นยางของตลาดเครือข่ายจะต้องรับซื้อทั้งหมดในราคาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่ถึงขณะนี้ยางของเกษตรกรยังอยู่ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปยางจะเสื่อมคุณภาพไม่สามารถขายได้นอกจากนั้น สถาบันเกษตรกรบางแห่งได้กู้เงินมารับซื้อยางตามราคาของตลาดกลางยางพารา จึงต้องการทราบเหตุผลว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น ดังนั้นเครือข่ายจึงได้เตรียมนัดกินน้ำชาพร้อมกัน เพื่อหาทางเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะทำหนังสือยื่นต่อแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหาทางออกให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรฯ ต่อไป

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 และ เขต 2 นครศรีธรรมราช ได้ยกเลิกการนัดรวมตัวกันที่ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยจะนัดพร้อมกันในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ายื่นหนังสือให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมยื่นหนังสือบันทึกข้อตกลงที่ทำกับ ดร.เรไร ผจก.โครงการ และจะรอคำตอบ 2-3 วัน หากไม่ได้รับการแก้ไขจะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 30

ผู้สื่อข่าว : จิรา วงศ์สวัสดิ์

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

19 มีนาคม 2558 หน้า 27



วันยางแห่งชาติ - นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง แสดงการจัดการจัดงาน เชิดชู “พระยารัษฎานุภาคบิดายางพาราไทย” และ “วันยางพาราแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน ณ บริเวณลานเรือพระสนานกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแสง-สี-เสียง เชิดชู “พระยารัษฎานุภาค” การสัมมนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตยางพารา พัฒนารายอย่างยั่งยืน” การประกวดยางแผ่นดิบ-ยางแผ่นรมควัน การแข่งขันกรีดยางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2558 หน้า 23



☒ **ประชุม....**สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแปรรูปยางพารา โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางวังไชยศรี จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

19 มีนาคม 2558 หน้า 22 (1)

ผลิตเครื่องสำอางจากน้ำยางพารา



แนะนำผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง



ผลิตภัณฑ์ประทิ่นโฉมต้องใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ



ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ การผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ อันเกิดจากเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และมุ่งเน้นการนำ วทน. มารวมกับภูมิปัญญาไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล

มีหลายหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ อาทิ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (นาโนเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พัฒนางานวิจัยใช้ประโยชน์ในกลุ่มสมุนไพรทั้งผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริมและยา ดำเนินการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังรวมถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบ โรงงานผลิตสาร



ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและประทิ่นโฉม



น้ำยางพารา

สกัดสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับมาตรฐานภาคธุรกิจเพื่อการส่งออกสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทยคาดว่าจะสูงถึงกว่า 21,200 ล้านบาท คาดว่าจะลดการนำเข้าวัตถุดิบสารสกัดได้ถึง 2,000 ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถสร้างงานและรายได้ ให้กับไทยในอนาคต

หนึ่งในโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจที่เข้ากับกระแสมากที่สุดคือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเสริมน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางมูลค่า

สูงสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานของ TCELS ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนพัฒนาสารสกัดเป็นสูตรต้นตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมูลค่าสูงมากมายหลายชนิด

ในปีที่ผ่านมามีภาคเอกชน รายย่อย และ SMEs สนใจมาสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วแต่ด้วยกำลังผลิตของโรงงานต้นแบบที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ TCELS จึงวางแผนจัดทำแผนการขยายผลการผลิตสารสกัดยางพารามูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ ลงสู่ท้องถิ่น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สวนยางเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ขณะนี้ TCELS ได้รับสิทธิบัตรแล้วใน 4 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร์ จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดยางพาราแล้ว ยังมีอาหารเสริมทางการแพทย์

19 มีนาคม 2558 หน้า 22 (2)



และเป็นสารตั้งต้นสำหรับเป็นยารักษาโรค
มะเร็งได้อีกด้วย

และในระลอกต่อไปทางโครงการฯ จะรับ
ซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนในมูลค่าสูงกว่าราคา
ยางในท้องตลาด 10% สำหรับสัดส่วนการใช้
น้ำยางสด 200 ลิตร ผลิตสารสกัดได้ 1 กิโลกรัม
เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตส่งให้บริษัท
SME 2 บริษัท/ปี ต้องการสารสกัด 140
กิโลกรัม/ปี โดยน้ำยางสด 700 ลิตร/ไร่/ปี จึง
ต้องใช้น้ำยางสด 28,000 ลิตร/ปี หรือเนื้อที่ต้น
ยางประมาณ 40 ไร่

ด้วยปัจจัยความต้องการในท้องตลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถกระตุ้นให้เกิด
บริษัทภายในประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 10 บริษัท
เพื่อให้เกิดการจำหน่าย ซื้อและขายให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประเทศ คาดว่าจะต้อง
การสวนยางเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 200 ไร่
ขึ้นไป

ทั้งนี้ยังไม่รวมการผลิต
เพื่อจำหน่ายในระดับนานาชาติ

ซึ่งจะมีความต้องการขยายฐาน
ผลิตมาสู่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
ให้เพียงพอต่อการรองรับความ
ต้องการ จึงสามารถเกิดโรงงาน
ผลิตสารสกัดได้ 2 ระดับ คือ

1. โรงงาน SME เพื่อรองรับการ
ผลิตให้แก่ 2 บริษัท จำนวน 5 โรง กระจาย
อยู่ใกล้สวนยาง สำหรับผลิตเครื่องสำอาง
2. โรงงานที่ได้มาตรฐาน (GMP/PICs) ซึ่ง
สามารถรองรับการผลิตสารสกัดเพื่อเป็นอาหาร
เสริมกันมะเร็ง และผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผล
พลอยได้

คาดว่าเมื่อเกิดการหมุนเวียน การ
ผลิตและจำหน่ายแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้อง
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนให้ครบวงจร ซึ่ง
โครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
ตลาดยางพาราตลอดวงจรได้ดียิ่งขึ้น

19 มีนาคม 2558 หน้า 22

ศรีสะเกษ เดินหน้า แก้ไขปัญหายางพาราดกดำ

นายอุทตนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหายางพาราดกดำในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันก่อน

โดยมี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร



สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบครบวงจรระดับจังหวัด ตัวแทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนสถาบัน



เกษตรกร และตัวแทนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการรับทราบปัญหาการคายยางพาราดกดำ และร่วมกันแก้ไขปัญหายางพาราดกดำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากตัวแทนเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จากนั้นได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสถาบันเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน

คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมกันทดลองวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต การรวบรวมยางพารา ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด เพื่อความยุติธรรม โปร่งใส การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เรื่องยางพารา ตลอดทั้งเป็นศูนย์ร้องเรียนปัญหายางพารา และให้การช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษทั้งระบบครบวงจร.



19 มีนาคม 2558 หน้า 5 (1)



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
.....☺... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สเด็จาแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย
บูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง ชลบุรี เป็นวันที่ 1☺
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวิณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำคอล
เล็กชั่นทรงออกแบบสปริง/ซัมเมอร์ 2015 แห่งแบรนด์ SIRIVAN
NAVARI ออกแสดงแฟชั่นโชว์ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพาร
ากอน เวลา 19.00 น.☺... เมื่อนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ติดเบรกชะลอไว้ก็เป็นไปตามนั้น ...พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเดิมพันด้วยเก้าอี้รมว.คลัง สมหมาย ภาษี ไม่
อยู่ในวาระประชุมครม.แต่ยังอยู่ในโรดแมพบังคับ
ใช้ปี 2560☺ ถูก! หลักการ “ตรีศูล” ก็เห็น
ด้วยที่รัฐบาลจะใช้ “ภาษี” ชับเคลื่อนภาครายได้
+ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ผ่านมาพบว่าคลัง
ปรับเปลี่ยนอัตราภาษี, ส่วนลด, เกณฑ์ราคาบ้าน
แทบจะ “รายวัน” สะท้อนว่ามีคนโวย *ก็มีคนฟัง*
.....☺ ถูกถล่มแรงก็บ้านหลังละ 3-4 ล้านบาท
ซึ่งปัจจุบัน “ไม่ไ้บ้านแพง” กระทั่งคอนโดมิเนียม
ราคานี้ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้านาคีหองต่ำกว่า 40 ตร.ม.ทั้งสิ้น ...*ฟัง*
ไปปรับไป คัมแบ็กรอบหน้าการยอมรับอาจมากขึ้น ข้อเด่นของ
พ.ร.บ.มุ่งเก็บภาษีที่ดิน “ถูกทิ้งกร้าง” ไม่ใช่ประโยชน์ *เข้าตากรรมการ*
อยู่แล้ว!☺... พ.ร.บ.ที่ดินฯคล้ายๆ ร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อเด่นข้อ
ด้อยเช่นที่ *รองฯวิษณุ เครืองาม* ขอร้องแฟนคลับพิจารณาให้รอบด้าน
อย่ามองแค่ *ที่มานายกฯ,ส.ส.,ส.ว.* อันนี้เห็นด้วยกับ
ท่าน☺ จะขออนุญาตชี้แจงคือส่วนที่ชอบเรา
มักข้ามไปไม่หยิบยกมาวิจารณ์ ส่วนไม่ชอบจะ**ให้ปิด**
ปากเงียบได้ไม... เรียน นายฯลุงตุ้ อดทนฟังเสียงนก
เสียงกาเถอะ ส่วนหนึ่งอาจยื่นเผชิญหน้า แต่จำนวน



19 มีนาคม 2558 หน้า 5 (2)

มากกว่ายื่นข้างเดียวกัน๕ ทำงานใหญ่ๆแล้ว
 ไข่ กั้นทั้งประเทศไม่มีใครพูดถึงทั้งนี้ผมชอบและ
 เห็นควรปรับปรุง เหนงนะท่าน ไม่รู้เลยพวกเขาคิดยัง
 ไง *อยากขกหน้าก็หาตัวไม่เจอ?*๕... เห็นใจที่
 นื่องทางเหนือ ย่วมสุด เชียงใหม่
 ถูกหมอกควันปกคลุม เมืองท่อง
 เทียวเจอย่างนี้ก็สลับ... **ข่าวดีมีอยู่**
 สงกรานตที่จะถึงโรงแรมยังจอง
 หนาแน่นปกติ เพราะ**เชื่อมลพิษ**
อากาศไปก่อนเมษา๕ ลูกค้า
 อันดับ 1 ทายร้อยหนถูกสองร้อย
 หน "จีน" ก็เตรียมต้อนรับเขาด้วยความขอบคุณ+
 เมตตา... และ "ตรีศูล" เชิญชวนธุรกิจท่องเที่ยวไฟท์
"อินเดีย" มากขึ้นโดย **ร.มว.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร** ให้การบ้าน
 ทพท.แบบเข้มข้น *ปีที่แล้วมา 1.05 ล้านคน - ยอดนี้ทรงมาหลายปีไม่*
ขยับ๕ หยกฯ กองทุนไอเอ็มเอฟ คาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียแข็ง
 แรงคาดว่าใน 4 ปีจีดีพีจะใหญ่กว่า ญี่ปุ่น+เยอรมนี และภายใน 15 ปี
 แขงมังกรจีน๕ ที่เป็นอยู่เราสนใจ 2 มหาอำนาจเอเชียจีนญี่ปุ่น
 เป็นหลักทั้งท่องเที่ยวลงทุน... คงจะดีถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญสัมพันธ์
ไทย-อินเดีย กระชับยิ่งขึ้น คนไทยเชื้อสายภารตะมากมายที่เป็นทุน
 พันธมิตรเดิม *ต่อยอดได้ไม่ยาก!*๕... อึดอัดกับ "เงินมืด" คืนแล้ว
 จบ? อันนี้สร้างความมั่นใจดีเอสไอไปให้ถึงฝั่ง ขอคุณ รองฯวิษณุ
 และร.มว.ยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา หลังวัดพระธรรมกายคืนเงิน
 684 ล้านสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จบคดีแพ่งแต่อาญาขอหา
"ฉ้อโกง" เดินหน้าต่อไปพบว่า "ร่วมรู้เห็น" ก็กระบวนกรยุติธรรมสะล้าง
๕ และหมุนปวง. พ.ต.อ.ลีหภาพ ประยูรรัตน์ เดินเอาความจริง
 ในพฤติการณ์ "เทาๆ" มาออกประชาชนพุทธศาสนิกชน... เป็นอีกงาน
 ต้องสะเด็ดน้ำในรัฐบาลพิเศษนี้ **รอรัฐบาลเลือกตั้งแล้วเกรงใจหัวคะแนน**
กระทบฐานเสียง - เอาไม่อยู่?๕... จะซำก็ยังไม่? เห็น **รัฐบาล**
ลาว จีบ ญี่ปุ่น มาช่วยสร้างระบบป้องกันน้ำจากแม่โขงทะลักท่วมฝั่ง...
 เพราะ ณ วันนี้น้ำบางจุดระดับน้ำต่ำขนาดเรือใหญ่ผ่านไม่ได้ต้องยอมเสีย
 ค่าใช้จ่ายสูงวิ่งอ้อมไปอีกทาง **แล้งนี้ยังไม่รู้แล้งนานแค่ไหน?**๕... โดน
 เป็นทอดๆ ราคาขายพาราตกต่ำยึดเออีเอ็มช.เกษตรฯ อำนวย ปะติเส
 ผู้หมยมันเข้ามากอบกู้แทบทำอะไรไม่ได้เลย **ผู้รับกรรมทอดที่ 2** รอง
 จากทวสวนยางได้แก่ผู้เพาะกล้ายาง๕ สภาพเช่นที่เป็นจะมีผู้
 กล้าหน้าไหน **เสี่ยงปลูกยางรุ่นใหม่** เคยขายได้ตันละ 15 บาทขอแค่
 3 บาทก็เลือดตากระเด็น... เป็นอย่างนี้การใช้จ่ายรากล้าผิดสนิท



19 มีนาคม 2558 หน้า 5 (3)

เศรษฐกิจจึงไม่ขึ้น?!❁... จราจรจลาจล... ลุ้นตำรวจทำตาม
 สัญญา “เอาจริง(รอบใหม่)” รถฝ่าฝืนจอดบนถนนหลายสายรวมทั้ง
 รามอินทรา ซึ่งใช้บริการบ่อย ตั้งแต่ท่านพูดจนทุกวันนี้ขอรีเสีใจไม่มี
 อะไรดีขึ้นซักกะติด หนักสุดขาเข้ากม.12 ไปถึงทางแยกเข้าวงแหวน
❁ อันนี้เหตุเกิดบนถนนหน้า รพ.วารินชำราบ อุบลฯ แต่ฮือฮาทั้ง
 ประเทศ เอาถนนกว้างๆมา ผ่ากลาง สร้างเกาะเบียดพื้นที่ด้านละ 2 เลน
 เหลือเลนครึ่ง ชาวสุตควรวิ่งได้เร็วถูกบีบเหลือแคบๆ *ไม่รู้คนทำใช้อะไร
 คิด?*❁... ปีที่ 4 โครงการ สามเณร ปกป้องอนุรักษ์ธรรม ของ
 ทูร คอร์ปอเรชั่น พร้อมเปิดตัว 8 เยาวชนชาย 8 เยาวชนหญิงเป็น
 สามเณรและแม่ชีน้อย โดย ศุภชัย เจียรนวนนท์ ด้วยความเมตตาจาก
 พระมหาวิฑูริย์ วชิรเมธี วันอังคาร 24 มี.ค. ที่อาคารทูร ทาวเวอร์
❁ *สังคมวันพฤหัสบดี..* 14.00 น. มุณินิสมเด็จพระพันวัสสา
 อัยยิกาเจ้า ร่วมกับร้านกาแฟ จัดงาน “ม่วงเทพรัตน์” เชิญชวนเป็นเจ้าของ
 เลือส้ม่วงประดับตราสัญลักษณ์ในโอกาสสมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5
 รอบ 2 เม.ย. 2558 ที่ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี งานมีถึง 22 มี.ค.❁
 16.00 น. สุทธิพงษ์ อัมพุก เปิดงาน
 The Mall Shopping Center
 Summer Wild ที่เดอะมอลล์ บาง
 กะปิ❁ *วันนี้ถึง 22 มี.ค. ดร.
 ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา* เชิญเที่ยว
 งาน Japanese Fish Carp Show
 2015 ชมปลาการ์ปตัวละ 7 ล้าน
 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา❁
วันอาทิตย์ 22 มี.ค. ... 17.30 น.
 ศุภชัย วีระภุชงค์ กับน้องๆจัดงาน
 ฉลองโอกาสครบรอบวันเกิดป่า “80
 ปี คุณวินัย วีระภุชงค์” ที่โรงแรม
 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
❁ *แนะนำหนังสือ... “Gour
 met&Cuisine”* ตบร้อนด้วยเจลลี
 นานาชนิด, “บ้านและสวน” ตกแต่ง
 พื้นที่นอกบ้านให้เป็นมากกว่าสวน,
 ชนะประกวดรางวัลดีเด่น ประจำปี
 2557 “ลูกชายแดน” โดยเชาวลิต
 ชันคำ.....❁



19 มีนาคม 2558 หน้า 8

พณ.ยันราคาพืชศก.ยังดี ถกผู้ผลิตคุมปัจจัยเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามสถานการณ์พืชเศรษฐกิจ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนและยกระดับราคา สรุปได้ดังนี้ ปลายน้ำมีนม พบว่าเดือนมีนาคมผลปาล์มจะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ปริมาณ 889,039 ตัน คิดเป็นน้ำมันดิบ 151,137 ตัน ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพียงพอและไม่จำเป็นต้องนำเข้าแล้ว ด้านข้าว ได้ทำโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกที่มีเป้าหมายจัด 180 ครั้ง ใน 54 จังหวัด จัดไปแล้ว 135 ครั้ง 39 จังหวัด โดยเดือนมีนาคมจะจัดที่พืชปลูก สุโขทัย และนครปฐม ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% ต้นละ 8,000-8,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 11,600-13,000 และข้าวปทุมธานี ต้นละ 9,000-9,900 บาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนยางพาราหลังบริษัท Tribeca Enterprise จำกัด และบริษัท Apollo Tyres ทำข้อตกลงร่วมก่อตั้งผลิตยางรถยนต์ Apollo ที่ จ.ระยอง เพื่อส่งออก ทางบริษัท Apollo Tyres จะเดินทางมาไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 300 ไร่ คาดว่าจะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบปีละกว่า 1 แสนตัน ส่วนผลไม้ ได้มีคำสั่งซื้อจากต่างชาติต่อเนื่อง โดยมีแผนเชิญคณะผู้แทนการค้าประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มาเยี่ยมสวนผลไม้ของไทย นอกจากนี้ จะเชิญผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช มาหารือเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

19 มีนาคม 2558 หน้า 14



● เขตขุพระยารัชฎา

ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันก่อน นายอดิศร ตันเองชวณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม (การจัดนิทรรศการ) งานเขตขุ “พระยารัชฎาบิดायงพาราไทยและวันยงพาราแห่งชาติ” ประจำปี 58 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัชฎาประคิษฐุมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนชาวศรีสะเกษปลูกยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและได้ขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศไทยในปัจจุบันและได้วางรากฐานการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคม ภายในงานกำหนดมีกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับยางพารา นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระยารัชฎาฯ นิทรรศการประเด็นทางออกวิกฤติยางพารา ชมผลิตภัณฑ์ยางพารา การประกวดธิดาและหนุ่มสวนยาง การแข่งขันกีฬามวยไทย ตะกร้อ และกีฬาชนิดต่าง ๆ การแสดงบนเวทีโดยการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อสรุปกิจกรรม (ฝ่ายนิทรรศการ) และรูปแบบการแสดงบนเวที เพื่อให้การจัดงานออกมามีคุณภาพ สมบูรณ์ที่สุด ช่วยสร้างสีสัน และเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด.

19 - 21 มีนาคม 2558 หน้า 1, 4 (1)



'ปิตพงษ์' โช่วหนังกัวอย่าง กู้หน้ากระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล

สัมภาษณ์



หากที่รัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีภารกิจหลักในการปฏิรูปประเทศ พร้อมกับการจัดระเบียบการเมือง สังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันซึ่งตามโรดแมปของ คสช.มีเวลาเพียงไม่ถึง 2 ปีที่จะต้องเร่งสร้างผลงานให้เข้าตาประชาชน และเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารครั้งนี้ “เสียของ” ทั้งนี้ได้ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมได้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงาน เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐบาลทราบเป็นระยะ เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่การดำเนินการยังเป็นไปได้ค่อนข้างล่าช้า หลายฝ่ายจับจ้องถึงผลงานรัฐบาล



• ปิตพงษ์ พังบุญ ณ อยุธยา

19 - 21 มีนาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

ก.เกษตรฯ ไขว่ผลงาน กระตุ้นก.

“ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ก็ได้เริ่มทำงานหนักทันที ล่าสุดได้ทำสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรฯ (ระหว่าง 12 ก.ย.57-9 มี.ค.58) รวม 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้านบาท

ทั้งนี้ทั้ง 9 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1. เพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนา (จ่ายเงินให้ไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) 2. ชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง เป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิไร่ละ 1 พันบาท ครอบครัพละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) 3. สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป้าหมาย 1 แสนครัวเรือน ครอบครัพละไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 4. การจ้างแรงงานเกษตรกรในงานชลประทาน เป้าหมายเพื่อจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้ชดเชยบรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่สามารถทำการเกษตรได้จากปัญหาภัยแล้ง

5. การใช้จ่ายงบประมาณ (งานก่อสร้าง) ของกรมชลประทาน 6. การใช้จ่ายงบประมาณ (งานก่อสร้าง) ของกรมพัฒนาที่ดิน 7. ปลูกพืชฤดูแล้ง 8. โครงการช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ำซาก และ 9. โครงการสร้างรายได้

และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ 3.052 พันตำบล ตำบลละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

คืบหน้าเบิกจ่ายแล้ว 8.4 หมื่นล.

ทั้งนี้ตัวอย่างผลการดำเนินงานในมาตรการเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3.562 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 96.01% จากเกษตรกรเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ 3.71 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 3.88 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ 9 มี.ค.58) ส่วนที่เหลือติดเรื่องหลักฐาน เรื่องอะไรต่างๆ ส่วนมาตรการชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง เป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิไร่ละ 1 พันบาท ครอบครัพละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 8.99 แสนครัวเรือน จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.56 แสนครัวเรือน คิดเป็น 84.11% ของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน วงเงิน 7.59 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ 5 มี.ค. 58) ที่เหลือก็เช่นเดียวกัน ติดเรื่องหลักฐาน จากยางพาราจำนวนมากปลูกในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

“2 โครงการนี้มีการประเมินไปแล้วว่าเกษตรกรเอาเงินไปใช้ทำอะไร ข้อกล่าวอ้างว่าเกษตรกรเอาไปใช้หนี้หมด แต่ที่จริงเอาไปใช้หนี้ประมาณ 20% ที่เหลือประมาณ 47-48% เอาไปใช้สำหรับเตรียมการเพาะปลูก และซื้อปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตหน้า แต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็ไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะไม่ได้เอาไปจ่ายหนี้อย่างเดียว”

อีกตัวอย่างคือ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ

บรรเทาปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุด (คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อ 27 ม.ค.57) ในพื้นที่ 3.052 พันตำบล ตำบลละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งคำขอมาแล้วประมาณ 1.50 พันตำบล อนุมัติไปแล้ว 260 โครงการ ในพื้นที่ 253 ตำบล 24 จังหวัด วงเงิน 229.8 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน เมษายนเป็นอย่างช้า

“ทั้ง 9 โครงการ ตอนนั้นก็เบิกไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบใน ส่วนของกระทรวงเกษตรฯ แล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้านบาท (รวมที่จะจ่ายในเดือน มี.ค.ด้วย) 2 โครงการแรกเราประเมินใกล้เสร็จแล้ว แต่ที่เหลือเราต้องประเมินอีก เพื่อจะดูว่าอิมแพกต์ที่อยากให้เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นตามที่เราคิดหรือไม่ ซึ่งทั้ง 9 โครงการจะสิ้นสุดในเดือน เมษายนนี้เป็นส่วนใหญ่ ชั่วที่สุดน่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม และหลังสิ้นสุดโครงการแล้วจะประเมินอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป”

เร่งสานปัญหาอดีต-ปรับสู่ออนาคต

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า จากที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก (ระยะเร่งด่วน) คือการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา เรื่องสต็อกสินค้าเกษตร เช่น สต็อกข้าว รัฐบาลที่มีเกือบ 18 ล้านตัน การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ผลผลิตในภาคพรมที่เคยได้ถึงปีละกว่า 5 แสนตัน ลดลงเหลือกว่า 2 แสนตันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในปีนั้นจากการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คาดจะ

19 – 21 มีนาคม 2558 หน้า 1, 4 (3)

ได้ผลผลิตเกือบ 3 แสนตัน ซึ่งจะค่อยๆ ไตรระดับดีขึ้นนอกจากนี้ได้เร่งแก้ไข ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ตามระเบียบข้อบังคับของ สหภาพยุโรป (อียู) การแก้ไขปัญห ารงงานและการค้ามนุษย์ที่ไทยถูก สหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในบัญชี Tier 3 (อันดับเลวร้ายสุด)

ส่วนที่ 2 การแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง และบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญห าทเพื่อปฏิบัติตามระเบียบการร่วมทุนทำ ประมงกับภาคเอกชนของอินโดนีเซีย และส่วนที่ 3 คือการปรับโครงสร้างการ ผลิตสินค้าเกษตรว่าจะเป็นข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมันที่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมี ปัญหาในขณะนี้ รวมถึงการจัดทำ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิดได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม อ้อย เพื่อปรับสมดุลระหว่างการผลิตกับ ความต้องการของตลาด การแก้ไขปัญห านี้สินค้าเกษตรที่ผ่านความเห็นชอบใน หลักการของคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แล้ว และกำลังหารือกับกระทรวงการคลัง ถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์ คาดในอีก 2-3 สัปดาห์จะเสนอเข้า ครม. และเริ่มดำเนินการได้

“ถ้าถามว่า Worry (กังวล) มั้ย Worry มากทุกเรื่อง วันเสาร์-อาทิตย์ก็ ต้องออกไปดู เพราะว่ามันหลายเรื่อง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนहु่มาก ของประเทศ เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น และเป็นจุดเป็นตาย เช่น เรื่องภัยแล้ง เรื่อง IUU เรื่องราคาสินค้าเกษตร เรื่องสต็อก สินค้า เรื่องโรคภัยยังไม่พุดถึง EMS ที่ สะสมมา การจัดระเบียบสหกรณ์ที่เกิดมา เมื่อหลายปีที่แล้ว และที่กำลังเป็น ประเด็นร้อนในขณะนี้ในกรณีของสหกรณ์ เครดิตยูเนียนคลองจั่นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2552 และมันเหมือนผีแตก เรารับ อาสาความช่วยเหลือ ก็ต้องเหนื่อยหน่อย แต่ไม่ได้เหนื่อยนะ แต่ถามว่า Worry มั้ย Worry เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา โรดแมปรัฐบาลก็สั้น”

“

**กรณีสหกรณ์ฯ
คลองจั่น ที่เกิด
มาตั้งแต่ปี 2552
เหมือนผีแตก
อาสาช่วย
ทำงาน ก็ต้อง
เหนื่อยหน่อย”**

19 มีนาคม 2558 หน้า 8

สั่งสอบพยุงบาทยาง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากรายงานที่ปรากฏ ว่าการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่นักกรีฑาเสถียรภาพราคา ยางขององค์การสวนยางขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน


เช่น มีกลุ่มนายทุนรับซื้อยางไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงิน การรับซื้อยางจากสหกรณ์ชุมชนไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคา จากพ่อค้าคนกลาง องค์การสวนยางขาดการบริหารจัดการที่ดี การขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้า ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คณะกรรมการชุดนี้ต้องรายงานผลการตรวจสอบกลับมาที่กระทรวง ภายในวันที่ 28 มี.ค.นี้

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารโครงการ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเชิญบุคคล/คณะบุคคล มาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

19 มีนาคม 2558 หน้า 7

“บุญใจ” เข้าเวร
โหลกข่าว ประจำวัน
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม
2558.....■ ระหว่าง
เข้าฤดูเปิดกรีดยาง รอ



**โหลกข่าว
ดำทุกข**

รับมือปัญหาที่จะหวนกลับมาในฤดูเปิดกรีดยาง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเรียกประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสินค้า ยางพารา รอบการผลิต 58/59 เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบครบวงจร.....■ แวะเวียนไปนั่งฟัง ไปๆมาๆไม่ต่างรายการ TAKE ACTION FOR SHOW แปลเป็นไทยตามประสานเรียนน้อย ทำเป็นขยันโชว์ หรือ ปลุกผัดชื้อวคภูมิ แล้วแต่จะตีความเพราะมาตรการ ที่ออกมา คนนอกวงการ โดยเฉพาะมือใหม่หัดแก้ปัญหายาง จะนึก ว่าเป็นอะไรใหม่เอี่ยมอ่อง น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรไทยได้.....■ แต่ถ้ารู้สึกในรายละเอียดเป็นเรื่องจึก เอาของเก่ามาข้อมแมวนี่หัวว กวกรให้เจ้าหน้าที่ใน 40 จังหวัด ลงมือสำรวจปริมาณสมดุลงยางพารา ของแต่ละจังหวัดมีเท่าไร สต็อกมากแค่ไหน ใช้ในจังหวัดเท่าไร ส่ง ออกไปนอกจังหวัดแค่ไหน มีอุปทานอุปสงค์เท่าไร ผู้รับซื้อยางมีกี่ราย โรงงานแปรรูปขั้นต้น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กี่แห่ง.....■ อยากรู้ไป เพื่ออะไร ส่งให้ไปสำรวจทำไม ในเมื่อทุกวันนี้ กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบงานนี้อยู่แล้ว ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ไม่ว่าจะปลูกยาง จะขายยางทั้งในประเทศหรือส่งออก คนปลูกก็ต้องแจ้ง ผู้ซื้อผู้ขายแต่ละฝ่ายจะต้องทำบัญชีจดปริมาณซื้อขายแจ้งให้กรมวิชาการ ทราบอยู่แล้ว จะให้ทำงานซ้ำซ้อน TAKE ACTION FOR SHOW ไปเพื่ออะไร.....■ ปัญหาวันนี้ไม่ต้องรัฐมนตรี เด็กรับจ้างกรีดยางก็รู้ ยางถูกเพราะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในประเทศมีน้อย จะแก้ปัญหา ต้องทำตรงนี้ วิธีที่ง่ายและเร็วสุด ไม่ต้องเสียเวลาขออนุญาตตั้งโรงงาน ก่อสร้างโรงงานหลายปี แค่ออกกฎระเบียบให้เอาไปเป็นส่วนผสม ยางมะตอยทำถนนได้โดยไม่ต้องถูกตั้งกรรมการสอบฯ ทำตรงนี้ให้ จริงก็ช่วยได้แล้ว ถ้าจริงใจและไม่ใช่แก่งแต่พูด.

บุญใจ

19 มีนาคม 2558 หน้า C4

ปังผลิตครีมยางพารา ลุยเจาะตลาดต่างชาติ

พรสฤกษ์ หนึ่งเดียวในไทย
มอ.ผลิตครีมสกัดจากยางพารา
ต้นแบรนด์พอสลุยนักท่องเที่ยว
กรุ๊ปทัวร์

นายคำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และกรรมการ บริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งบริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ เพื่อทำตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์ “พอส” ที่เป็นนวัตกรรมสารสกัดจากยางพาราครั้งแรกในโลก โดยปีนี้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เข้ามาทำตลาดใหม่ 7-8 รายการ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ใช้ตอนกลางวัน กลางคืน และครีมบำรุงผิวแบบเข้มข้น เป็นต้น

นายคำรณ กล่าวว่า ได้เตรียมงบการตลาด 2-3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมสนใจทำตลาดผ่านลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่

รวมทั้งอยากสร้างให้เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรู้จัก โดยลูกค้าหลักเป็นผู้หญิงอายุ 25-55 ปี ซึ่งมั่นใจตลาดความงามมีโอกาสโตดี

ระยะต่อไปสนใจเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทเพื่อร่วมขยายธุรกิจ โดยการคิดค้นครีมบำรุงผิวที่สกัดจากยางพารา เป็นการคิดค้นของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

“การคิดค้นครีมบำรุงผิวจากสารสกัดจากยางพารามาจากการสังเกตของนักวิจัยที่พบว่า ผู้หญิงที่กรีดยางในภาคใต้ทำไมจึงมีหน้าขาว และทำไมต้นยางจึงซ่อมแซมต้นที่ถูกกรีดยางพารา จึงซ่อมแซมต้นได้รวดเร็ว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้น้ำยางราคาได้มากกว่า 1,000 เท่า” นายคำรณ กล่าว



19 มีนาคม 2558 หน้า 6

คุมงบอัฐมสวนยาง หนุนมีทุนต่อเนื่อง

สงขลา ● นายสุชาติ ชาวเกื้อ ผอ.อ.ก.ส. จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางพาราและระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม จนชาวสวนยางมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลจึงเร่งหามาตรการเข้ามาดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย อ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ในการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ชาวสวนยางเพื่อใช้เป็นค่าหมุนเวียนในการลงทุนประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน โดยให้กู้ไปประกอบอาชีพในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อครัวเรือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากเกษตรกรร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยให้ อ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการสิ้นสุด วันที่ 30 พ.ย.2562 มีเป้าหมาย 2,082 ราย งบประมาณ 208 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน วันที่ 16 มี.ค.58 จ่ายเงินกู้ไปแล้ว 266 ราย เป็นเงิน 23.19 ล้านบาท ถอนความประสงค์ 681 ราย เป็นเงิน 14.78 ล้านบาท

ส่วนการพักชำระหนี้แก่ลูกค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง กรม.มีมติให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ โดยลูกค้าที่เงินต้นไม่เกิน 2 แสนบาท ให้พักชำระหนี้ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.57-31 ธ.ค.60 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ อ.ก.ส.แทนในอัตรา MRR-1.50 ส่วนดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกินกว่า 2 แสนบาท ให้ลูกค้านี้รับภาระเอง มีผู้เข้ารับการพักชำระหนี้ 17,140 ราย เป็นเงิน 1,031.02 ล้านบาท จากลูกค้าทั้งหมด 21,119 ราย.



19 มีนาคม 2558 หน้า 12

ศรีสะเกษไฟเขียวเงินกู้43ล้าน หนุนสหกรณ์บริหารธุรกิจยาง

ศรีสะเกษ : นายสนิท ชาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 โดยมี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาสถาบันเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานแผ่นรมควันยางอัดก้อน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางการพัฒนา

ระบบ จำนวน 40 ล้าน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และวิสาหกิจชุมชนโนนสูงยางพารา เป็นการกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยางพารา ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ จำนวน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานควันยางอัดก้อนของคณะอนุกรรมการ ครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป มีแหล่งจำหน่ายยางพารา และเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการนี้จะทำให้สถาบันเกษตรกร มีศักยภาพในการแข่งขันกับพ่อค้าเอกชนได้ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามแนวทางการพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบได้อย่างแท้จริง



19 มีนาคม 2558 หน้า 14

เกษตรรัฐแนะดูแลสวนหน้าแล้งลดสูญเสีย เพราะมีการคายน้ำมากขึ้นอาจทำให้พืชตายได้

เกษตรจังหวัดตรังแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาสวนในหน้าแล้ง เน้นลดการสูญเสียน้ำเพราะมีการคายน้ำมากขึ้น อาจทำให้พืชตายได้

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดตรังเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง โดยในหน้าแล้งพื้นดินจะสูญเสียน้ำมากจากการที่มีแสงแดดจัดและความเร็วกระแสลมที่เพิ่มขึ้น ทำให้พืชสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นเพราะมีการคายน้ำมากขึ้น อาจทำให้พืชตายได้ โดยพืชที่จะได้รับผลกระทบมากในหน้าแล้ง คือ พืชผัก รวมถึงพืชยืนต้นที่ปลูกใหม่

นายชลินทร์ เปิดเผยต่อไปว่า ดึงเน้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงขอแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาสวนในหน้าแล้งดังนี้คือ ในพืชยืนต้นที่ปลูกใหม่ โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มหน้ามันที่เกษตรกรเพิ่งปลูกในปีที่ผ่านมา ซึ่งระบบรากยังไม่สมบูรณ์และเสี่ยงที่จะดูดน้ำในระดับลึกได้ ให้คลุมโคนด้วยวัสดุคลุมดิน เช่น ซากพืช หนุ่ย ปาล์มเปล่าที่เหลือใช้จากโรงงาน หรือ วัสดุอื่นที่พอจะหาได้

"ทั้งนี้ที่รักษาความชื้นในดิน โดยคลุมห่างจากโคนต้น 5-10 เซนติเมตร รัศมีคลุมโคน 1 เมตร หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถรักษาความชื้นในดินได้ระดับหนึ่ง และเมื่อซากพืชสลายตัวก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปด้วย นอกจากนี้ ให้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามในกรณีที่เกิดไฟไหม้จากสวนข้างเคียง โดยการไถ หรือขุด ถากเศษวัชพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ำกว่า 3 เมตรรอบบริเวณสวน" นายชลินทร์ กล่าว

นายชลินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับพืชผัก หากเกษตรกรจะปลูกต้องมีแหล่งน้ำที่ให้น้ำได้อย่างเพียงพอตลอดอายุพืช เพราะผักเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก สำหรับในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำหรืออยู่นอกเขตชลประทาน ควรหันมาปลูกพืชที่ทนแล้ง ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด หรือพืชไร่อื่นๆ แทน ซึ่งพืชเหล่านี้จะใช้น้ำน้อย และทนแล้งกว่าพืชผักกินใบ

ด้าน นายประจักษ์ จิตรใจภักดิ์ เกษตรกรในพื้นที่ อ.นาโยง จ.ตรัง กล่าวว่า ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูการปิดกรี๊ดแล้ว ต้นยางพาราหลายพื้นที่ใบยาง

เริ่มร่วง ต้องหยุดกรี๊ดยางและจะเปิดหน้ายางได้ใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งผลดีของการหยุดพักการกรี๊ดยางในฤดูผลัดใบ จะช่วยทำให้ยางพาราได้มีให้เวลาสะสมธาตุอาหาร เร่งการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์และการให้ผลผลิตสูงขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรควรหันมาปลูกพืชอายุสั้น มีคุณภาพและใช้น้ำน้อย ช่วงหน้าแล้ง เพื่อสร้างรายได้ทดแทนหลังฤดูปิดกรี๊ดยางพารา

"ผมเห็นว่าเกษตรกรควรหันมาปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย และได้ผลผลิตเร็วอย่างข้าวโพด ถั่วฝักยาว พริกชี้หนู มะเขือเปราะ ชিং ข่า ขมิ้น ผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรบางชนิด ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้ร่มเงาของยางพารา ซึ่งล้วนเป็นพืชที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งผมหันมาปลูกดอกดาวเรืองเพิ่มเติมในพื้นที่ว่าง โดยปลูกในยางรถยนต์เก่า สามารถสร้างรายได้วันละกว่า 300 บาท โดยการปลูกดอกดาวเรือง ใช้ต้นทุนน้อย ระยะเวลาปลูกเพียง 45 วัน และตลาดมีความต้องการจำนวนมาก" นายประจักษ์ กล่าว



19 มีนาคม 2558 หน้า 10

พืชรูปลูกเปลี่ยน เมืองเกษตรสีเขียว เน้นพัฒนา3ด้าน

● นายชวพล อ่อนเรือง นักวิชาการ เกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า หลัง จากจังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็น จังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียวของภาค ได้ ในสาขาเกษตรผสมผสาน คือ ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และยางพารา ทาง กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง ได้ดำเนินโครงการเมืองเกษตร สีเขียวมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน การปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรจำนวน กว่า 2,500 ราย รวมถึงแจกปัจจัยการ ผลิตต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.เพื่อ ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน วัสดุ ปูนใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

การขับเคลื่อนเมืองเกษตรสี

เขียวของจังหวัดพัทลุงนั้นจะเน้นการ พัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การ พัฒนาสภาพพื้นที่ คือเน้นส่งเสริมการ ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อ เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้เหมาะสม กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กับ การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 2.การพัฒนาคน อบรมถ่ายทอดความ รู้ นวัตกรรมด้านการปรับปรุงดินทุก รูปแบบให้กับหมอดินอาสาที่เป็นเครือ ข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงที่มีอยู่ ประมาณ 600 ราย รวมถึงเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้สามารถ นำไปพัฒนากระบวนการผลิตทางการ เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้น ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคนนั้นเป็นหน้าที่ของกรม พัฒนาที่ดินรับผิดชอบ ส่วนด้านที่ 3.การ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็น ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ที่ จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ของพี่น้อง เกษตรกรในจ.พัทลุงให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ ผลิตและผู้บริโภค นำไปสู่ความยั่งยืน ในที่สุด



19 มีนาคม 2558 หน้า A7

ยื่นสมุดปกเขียว ถึงคสช. แยกยางวูบ

หลังจากเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนยางพาราอย่างเต็มศักยภาพทุกด้านผลักดันให้ราคาดีขึ้นจนเป็นที่หวังของชาวสวนยางว่าไทยสามารถกำหนดราคาของตัวเองได้ในอนาคตโดยไม่ต้องอิงกับตลาดโลก

ล่าสุด ภาศิเครือข่ายชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) ได้นำเสนอแผนการดำเนินการจัดการบริหารยางพารา เรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางเบื้องต้นการเพิ่มบทบาทศักยภาพการแปรรูปและพัฒนากระบวนการตลาดยางในระดับเกษตรกร จำนวน 166 หน้า ถึง พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.) เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ปัญหาตกต่ำระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

“ที่ผ่านมาโครงการมูลภัณฑ์กันชนซึ่งเป็นโครงการแทรกแซงราคาตกต่ำ กลุ่มคณะหนึ่งกำหนดกฎเกณฑ์รับซื้อเองโดยไม่ฟังเสียงชาวสวนยาง ทำให้บแทรกแซงราคาสูงกว่า 1 หมื่นล้านบาทไม่ถึงมือชาวสวนที่แท้จริง ส่วนใหญ่ตกอยู่กับนายทุน จึงเกิดภาวะเงินฝืดไม่มีกำลังซื้อในตลาด” นายทศพล ชวัญรอด ประธาน คยปท.กล่าว

นายทศพล กล่าวอีกว่า ตอนนี้สามารถผลักดันให้นำยางไปก่อสร้างถนนภายในประเทศ เมื่อมีการใช้ภายในก็สามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้เอง ไม่จำเป็นต้องอิงราคาตลาดโลก เมื่อความต้องการภายในมาก วัตถุประสงค์ก็ย่อมเหลือน้อย ตลาดต่างประเทศก็จะเข้ามาซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถนำไปสร้างถนนได้เลย โดยโครงการแรกสร้างถนนหมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร/ปี ซึ่งไทยมีกว่า 8,400 หมู่บ้านก็สร้างถนนได้กว่า 8.4 หมื่นกิโลเมตรแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม สิ่งเร่งด่วนคือ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ต้องเข้าหารือไปยังบริษัทอุตสาหกรรมยางมะตอยที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตยางมะตอยซึ่งมีหลายบริษัทเพื่อขายยางที่มีอยู่แล้วในสต็อกก็สามารถระบายออกได้ทันที

ขณะที่โครงการมูลภัณฑ์กันชนที่คณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเห็นว่าควรยุติเพราะที่ผ่านมาได้รับซื้อสองลีดต์ รัฐบาลหมดเงินสูงถึง 1.2 หมื่นล้านบาท แต่ชาวสวนไม่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่ง คยปท. เห็นว่าไม่ควรยุติแต่ต้องแก้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อเกษตรกรที่แท้จริง



หวาดหรือเปล่า

ถึงจะดูวังเวียง ๆ ออกอาการเหมือนคนเพิ่งตื่น จนไม่ทันกินข้าวบ้าน สำหรับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความไม่ชอบมาพากลในโครงการสร้างมูลกษัตริย์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาของยางพารา ขององค์การสวนยางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ “ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” เพิ่งลงนามคำสั่งไปหมาด ๆ เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

แต่นั้น เวลานั้น ก็ต้องบอกว่า มาช้ายังดีกว่าไม่มา เพราะก่อนหน้าโครงการสร้างมูลกษัตริย์กันชนฯ ที่ถลุงเงินไป 2 รอบนับหมื่นล้าน ถูกกระหน่ำขัดอย่างหนักจากชาวสวนยางภาคใต้ เพราะเม็ดเงินที่ลงไปแทบไม่เคยถึงมือเกษตรกร แต่ดันไปตกอยู่ที่กระเปาะพ่อค้าบริษัทเอกชนแทน

ดังนั้นโจทย์ใหญ่ข้อแรกที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องไปหาคำตอบมาให้ได้ ก็คือ การบริหารจัดการโครงการสร้างมูลกษัตริย์กันชนที่ อสย. เอาเงินไปรับซื้อยางวันละเป็นพัน ๆ ตันในตลาดกลางแห่งต่างๆ นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางที่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่

โดยเฉพาะกรณีมีกลุ่มนายทุนที่ทราบข่าวล่วงหน้า ออกไปกว้านซื้อยางเอาไว้ก่อน และมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงินฟาดกำไรกันจนปากมันไปถ้วนหน้า

รวมทั้งกรณีการรับซื้อยางจากสหกรณ์ชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนี้อย่างไม่ทั่วถึง อันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เงินช่วยเหลือไม่เคยไปถึงมือเกษตรกร จนกระทั่งต้องออกมาร้องแรกแหกกระเชอ ทวงความเป็นธรรมจากรัฐมนตรีฯ ยางพารา “อำนาจ ปะติเส” ในช่วงก่อนหน้านี้นี้

นอกจากนี้ยังมีโจทย์สำคัญอีกข้อที่จะต้องทำให้กระจ่างออกมา คือ การทำสัญญาซื้อขายยางในสต็อกระหว่าง อสย. กับบริษัทเอกชนสัญชาติจีนอย่าง “โซนา โห่หนาน รับเบอร์” ที่ถูกออกมาแต่เรื่องการ “สอดใส่” สัญญาแนบท้ายที่เปิดทางให้มีการครคราการรับซื้อโดยยกเรื่องคุณภาพยางมาเป็นข้ออ้าง ทำให้แทนที่จะสามารถขายยางพาราในสต็อกได้ในราคาจริงตามคุณภาพ ก็ถูกแทงเป็นขางเลื่อยขางเสียด จนรัฐต้องขาดทุนนับโกโรก และส่งผลให้ราคาของในตลาดร่วงผลอย ๆ ไม่หยุด

นี่คือ “ภารกิจ” ที่คณะกรรมการชุดนี้จำเป็นต้องหาคำตอบออกมาให้ได้

และต้องเป็นคำตอบที่ความชัดเจนมากพอที่จะทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้เห็นสัดส่วนและรายชื่อของคณะกรรมการบางคน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น ก็รู้สึกอดหวั่นใจไม่ได้ว่า กระบวนการสอบสวนจะเป็นไปอย่างมีอิสระมากน้อยขนาดไหน และผลการสอบสวนที่ออกมาจะตรงกับข้อเท็จจริงสักปานใด

ต้องไม่ลืมนะครับว่า กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการทุจริตจริงหรือไม่ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลายฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรได้ออกมาเรียกร้องขอให้มีการชะลอหรือทบทวนกระบวนการรับซื้อของโครงการสร้างมูลกษัตริย์กันชน เนื่องจากเกษตรกรเขาไม่ได้รับเงินจริงๆ และการเรียกร้องนี้ก็ยังมีมาตั้งแต่เงิน 6 พันล้านก้อนแรกยังไม่หมด กระทั่งถูกถลุงไปจนเกลี้ยง แล้วมีการขอเงินก้อนใหม่เพิ่มในรอบที่ 2 อีก แต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบอย่างคุณอำนาจ กลับยังดึงดันให้เดินหน้าต่อไป

จนสุดท้ายก็กลายเป็นคุณอำนาจนั้นแหละที่ถูกหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า ไปแอบมีนอกมีในกับกลุ่มพ่อค้าบริษัทเอกชนเสียเองหรือไม่

แม้เรื่องนี้จะยังไม่ชัดเจนว่า เป็นเรื่องการทุจริตจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงความผิดพลาดเชิงนโยบาย แต่ในทางปฏิบัติที่คุณอำนาจเป็นรัฐมนตรีผู้ควบคุมดูแลอยู่

ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในฐานะผู้บริหาร ซึ่งก็เหมือนกับที่อดีตนายกฯ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โดนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวหนี้แหละครับ

ความรับผิดชอบ รับชอบ ในเรื่องนี้ ยิ่งไงก็ต้องมี

และในการสอบสวน ก็ข้อมเกลียงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปแตะในประเด็นเหล่านี้

แต่เมื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งแม้จะได้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งได้ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 และกระทรวงมหาดไทยมาร่วมเป็นกรรมการ แต่ที่เหลือก็เป็นระดับอธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทั้งนั้น

ที่สำคัญ ก็ยังมีคนที่เคยเดินเข้าๆ ออกๆ ห้องทำงานคุณอำนาจนั้นแหละเข้าไปร่วมสอบสวนด้วย แล้วอย่างนี้ถามว่าจะไหวหรือครับ กับภารกิจที่ต้องตอบคำถามสังคมให้ชัดเจนแบบนี้

ลองออกมาทงนี้ แล้วใครจะกล้าเชื่อผลสอบกันละครับ

ไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณ “อุทัย สอนหลักทรัพย์” ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดนี้ดูก็ได้ ท่านน่าจะม่ข้อมูล

มะลิลา

19 มีนาคม 2558 หน้า 12

สหกรณ์ไวยถูกเบี้ยวซื้อขาย

ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 จ.นครศรีธรรมราช มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 นครศรีธรรมราช กว่า 30 คน นำโดยนายประสิทธิ์ ธรรมรงค์รักษ์ เดินทางมารวมตัวเพื่อร้องเรียนสื่อมวลชนภายหลังองค์การสวนยาง (ออสย.) ไม่ได้มารับซื้อขายจากสถาบันเครือข่ายเกษตรกรกว่า 100 แห่งในพื้นที่ เขต 1 นครศรีธรรมราช นายประสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม กลุ่มเครือข่ายฯ แต่งชุดดำเดินทางไปยังหนังสือที่องค์การสวนยางนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โดยนางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้เชิญตัวแทนกลุ่มสถาบันสหกรณ์การเกษตรทั้งหมดเข้าหารือ พร้อมทั้งทำหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 4 ข้อ ระหว่างกลุ่มเครือข่ายฯ ทั้งเขต 1 และเขต 2 โดยจะรับซื้อขาย 2,426 ตัน ภายในวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น ทางกลุ่มได้เดินทางเข้าพบ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช และนายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร


และสหกรณ์ เพื่อหารือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนายชยันต์รับปากว่า ยางพาราของเกษตรกรที่ค้างอยู่ในสต็อก 2,426 ตัน ออสย.จะต้องรับซื้อทั้งหมดในราคาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน นายประสิทธิ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ ออสย.ยังไม่ได้เข้ามารับซื้อขายแต่อย่างใด จึงต้องการรู้เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งที่รับปากและทำหนังสือบันทึกข้อตกลงกันไว้แล้ว ดังนั้น ทางกลุ่มจะเดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อหาทางเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะทำหนังสือยื่นต่อแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหาทางออกต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ ได้มีการตั้งเต็นท์บริเวณหน้าตลาดสี่แยกควนหนองหงษ์ มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ได้ยกเลิกการรวมตัว เพราะเกรงจะไม่ได้ได้รับความปลอดภัย เนื่องจากบริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ มีผู้คนพลุกพล่าน โดยจะนัดเจออีกกันในวันที่ 19 มีนาคม เพื่อข้ายื่นหนังสือให้กับแม่ทัพภาคที่ 4



จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 18 มีนาคม 2558

วันนี้ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ กรอ.จว.นศ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวาระสำคัญที่ติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้าในวันนี้ประการแรก คือ การแก้ไขปัญหาห้องเย็นที่บริเวณตลาดรวมพืชผลหัวอูฐ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายางจังหวัด ประจำปี 2548 เป็นโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ตลาดรวมพืชผลหัวอูฐ โดยได้จัดสรรห้องเย็น เพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐที่มีเป้าหมายในการขยายการส่งออกและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการบริหารโครงการตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบตามมติ คสช. และการแก้ไขปัญหายางพารามติ ครม. โดยทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปการดำเนินงานตามโครงการในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหายางพารา คือ โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการรวบรวมยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูป โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างรวมตลาดยางพารา โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกยางพารา

โดยในส่วนของภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชหดตัว ซึ่งพิจารณาได้จากการผลิตการเกษตรกรรมหดตัว ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.7 ด้านปศุสัตว์ ลดลง สะท้อนจากปริมาณ โค และสุกรถูกฆ่าตามอาญาบัตรลดลง คิดเป็นร้อยละ 74.5 และ 64.8 ส่วนด้านการประมง เพิ่มขึ้น ดูจากปริมาณกุ้งขาวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.1 ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว การใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 4.2 ส่วนภาคการบริการและการท่องเที่ยว ขยายตัวเพิ่มขึ้น 46%

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรรณี กลسامัญญ

Rewriter : วสันต์พรพรชัย จำริญญูลิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สถาบันยานยนต์ เปิดศูนย์ทดสอบยางล้อ นำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยสู่มาตรฐานโลก

- ThaiPR.net
18 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--สถาบันยานยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ได้อนุมัติแผนให้สถาบันยานยนต์ขยายการดำเนินการสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อขึ้น ด้วยงบประมาณ 85 ล้านบาท สำหรับตรวจมาตรฐานตาม UN/ECE และตามข้อตกลงอาเซียน เพื่อขยายการแข่งขันให้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้รับความเชื่อถือจากในอาเซียน และระดับโลก จึงได้ดำเนินการพัฒนา มาตรฐานให้เข้าสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยางยานพาหนะหรือยางล้อเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยางที่ใช้ยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด มีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมาประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งทิศทางของอุตสาหกรรมยางล้อที่ศึกษาโดยกลุ่มศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ หรือ IRSG ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ความต้องการยางของโลกจะอยู่ที่ถึง 31.7 ล้านตัน เป็นมูลค่าประมาณ 13 ล้านล้านบาทหรือ 13 ล้านล้านบาท

การคาดการณ์ดังกล่าวมาจากทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศจีนที่ก้าวกระโดด กลายเป็นตลาดรถยนต์อันดับ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทำให้ความต้องการยางรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั้งในประเทศจีนและของโลกจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ศักยภาพการผลิตยางล้อของไทย ต้องพร้อมรับกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยางล้อที่เป็นมาตรฐาน UN/ECE และมาตรฐานสากลอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี พ.ศ. 2558 ที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตล้อยางของเอเชีย

ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมยางยานพาหนะ ไปสู่ระดับสากล และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงโครงการจัดตั้งสนามทดสอบ ณ อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตยางล้อใหม่ๆ ของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของคนในประเทศให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาสู่ศูนย์ทดสอบรถยนต์ทั้งคัน อย่างครบวงจร

นายหทัย อุทัย เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กล่าวเสริมว่า "มาตรฐานยางล้อในปัจจุบันจะคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ให้ได้มาตรฐาน ตามค่าที่กำหนด โดยการทดสอบเพื่อขอ มอก.สินค้า ตามประเภทของยาง ประกอบไปด้วย 1. มอก.367-2532 ECE Regulation no.R54 การทดสอบยางรถบรรทุก 2. มอก.367-2532 ECE Regulation no.R30 การทดสอบยางรถยนต์ 3. มอก.682-2540 ECE Regulation no.R75 การทดสอบยางรถจักรยานยนต์ และ 4. มอก.367-2552 ECE Regulation no.R117 Rolling Resistance

ปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยางล้อของไทยยังมีข้อจำกัด ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากสินค้าไทยไม่ได้การรับรองมาตรฐานที่จะเข้าสู่ตลาดสากล ซึ่งปัญหาหลักที่สำคัญประการหนึ่งเนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า ซึ่งบังคับใช้คือ มาตรฐาน UNECE Regulation ซึ่งไทยยังไม่มีมาตรฐานบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งศูนย์ทดสอบและการให้การรับรอง ต้องส่งไปทดสอบและรับรองที่ต่างประเทศ ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ถึงปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางๆ เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อของไทย ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีรายได้จากการส่งออกยางล้อเพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ รวมถึงกระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นการสร้างการยอมรับจากลูกค้าเพื่อลดอุปสรรคและขยายโอกาสทางการค้าไปยังตลาดโลก



18.มี.ค.58

นายวิชัย จิราธิวัต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวเสริมว่า สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้สนับสนุนเครื่องมือทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN-ECE ที่มีศักยภาพในการให้บริการตรวจสอบความทนทานของยางล้อสำหรับรถยนต์ประเภทต่างๆ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รวมไปถึง รถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน UN-R30 UN-R54 และ UN-R75 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความต้านทานการหมุนของยางล้อ หรือ Rolling Resistance หนึ่งในรายการตรวจสอบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานของยางล้อตามมาตรฐาน UN-R117 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน จึงนับได้ว่า ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ มีศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองยางล้อที่ทันสมัย ให้กับภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตยางล้อที่มีคุณภาพภายในประเทศเป็นที่ยอมรับ และต้องการในตลาดสากล นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนการวิจัยออกแบบ พัฒนา และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ยางล้อตามมาตรฐาน UN-ECE ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวในขั้นตอนของการผลิต จากการผลิตส่งยางล้อไปทดสอบที่ต่างประเทศอีกด้วย

นายวิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า หากโครงการการสร้างสนามทดสอบยางล้อสำเร็จ จะเป็นการดีสำหรับอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพราะประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางที่ครบวงจร ทั้งวัตถุดิบยางพารา และ การเป็นฐานการผลิตในอนาคต ซึ่งคาดว่าโครงการต่อขยายทั้งหมดจะใช้งบประมาณ 2,850 ล้านบาท เพื่อเร่งสร้างความได้เปรียบก่อนอินโดนีเซียที่มีแผนจะพัฒนาด้านนี้เช่นกัน วันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางยานพาหนะไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบยางล้อสถาบันยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จะเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่สามารถรองรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึง ยกกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของคนในประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย



จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดติดตามโครงการแก้ไขปัญหาลินค้ำยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ล่าสุดพบปริมาณยางตกค้างในสต็อกรวม 1,501 ตัน

แหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ข่าว 18 มีนาคม 2558

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดติดตามโครงการแก้ไขปัญหาลินค้ำยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ล่าสุดพบปริมาณยางตกค้างในสต็อกรวม 1,501 ตัน

วันนี้ (18 มี.ค. 58) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาลินค้ำยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2558 เพื่อติดตามหารือและพิจารณาผลการสำรวจปริมาณยางพาราที่ตกค้าง ณ สหกรณ์ที่รับซื้อน้ำยาง ตามโครงการมูลภัณฑ์กันชน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และติดตามปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน โครงการด้านยางพารา เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีปริมาณยางที่ตกค้าง ได้แก่ ตลาดกลาง มียางแผ่นดินตกค้าง จำนวน 736 ตัน , ตลาดเครื่องชั่งและสถาบันเกษตรกร มียางแผ่นดิบตกค้าง 100 ตัน ยางรมควัน 465 ตัน และยางก้อนถ้วย 200 ตัน รวมปริมาณยางตกค้างทั้งสิ้น จำนวน 1,501 ตัน ในขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ได้แก่ 1.รับซื้อยางจากเกษตรกรโดยยึดทบก. เป็นหลัก โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่มีอยู่ 2.ใช้คู่มือในการซื้อขายยาง ตามที่ตลาดกลางเสนอ และ 3.ใช้รูปแบบสหกรณ์ ตามที่เกษตรกรเสนอ ซึ่งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จะได้หารือและพิจารณาแนวทางดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 43

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ


Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสองแสน ก.ก. เข้าประมูล ราคาปรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 18 มีนาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสองแสน ก.ก. เข้าประมูล ราคาปรับเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีราคาค้างต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 50.34 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 45.75 บาท / ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 46.90 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.55 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 50.61 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.11 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.11 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 41.09 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 272,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคายางแผ่นดิบท้องถื่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาน้ำยางสด 47 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 บาท ต่อ ก.ก. / ราคายางตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรก) ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อที่ 56.25 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายที่ 57.20 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 58.83 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 87 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 68.14 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 40 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 48


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ราษฎรจังหวัดบึงกาฬหาไข่มดแดงขายรายได้วันละพันกว่าบาทในช่วงหน้าแล้งนี้

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
บึงกาฬ

 วันที่ข่าว : 18 มีนาคม 2558

หน้าร้อนเป็นช่วงเวลาที่มดแดงทำรังเพื่อ
ออกไข่ ชาวบ้านถือโอกาสหาไข่มดแดงขาย
กิโลกรัมละ 500 บาท วันหนึ่งๆ จะมีรายได้มากกว่า
พันบาทขึ้นไปถ้าวันไหนโชคไม่ดีหรือติดธุระออก
บ้านเช้า อย่างน้อยก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดีกว่าขายแรงงานวันละ 300 บาท

นางจารุณี นกประทุม ชาวอำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ อาชีพรับจ้างกรีดยางพาราระยะนี้ปิด
หน้ายางจึงออกมาหาไข่มดแดงกับสามีโดยใช้รถ
มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ห้างไข่มดแดงไปตามถนน
สาย 212 และตามป่าข้างทางเมื่อหาไข่มดแดง เพื่อ
จะนำไปขายตามตลาดสดเทศบาลตำบลปากคาด
ในราคาช้อนละ 20 บาท กิโลกรัมละ 500 บาท
รายได้วันหนึ่งๆ หาไข่มดแดงได้ 2 กิโลกรัมขึ้นไป
ก็มีรายได้วันละ 1,000 บาท แต่ถ้าโชคดีเจอรังผึ้งก็
จะนำมาขายขวดละ 300 บาท วันนั้นก็จะมีรายได้
2,000 บาทขึ้นไป นางจารุณี กล่าวต่อไปว่ารายได้จา
การหาไข่มดแดงดีกว่าไปรับจ้างขายแรงงานวันละ
300 บาท ต้องทำงานทั้งวันงานก็หนักทำไม่ถูกใจ
นายจ้างก็โดนค่าไม่เป็นอิสระจึงชวนสามีขับรถ
ออกมาหาไข่มดแดงขายรายได้ดีกว่าและยังมีเวลาว่าง

อยู่กับครอบครัวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

<http://thainews.prd.go.th>

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th